



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Thánh lễ chúc thọ năm 2018 các vị Cao Niên tại giáo xứ.



Tukwila. Hằng năm cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, sau những ngày vui Xuân, giáo xứ CTTĐVN Seattle có truyền thống tổ chức mừng tuổi thọ cho các vị cao niên từ 70 tuổi trở lên trong giáo xứ vào Chúa Nhật sau những ngày Tết. Thánh lễ chúc thọ là một cách để giáo xứ tỏ lòng biết ơn các vị cao niên được thể hiện như những người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Năm nay thánh lễ mừng thượng thọ được cử hành vào sáng Chúa Nhật Mồng Mười Tết ngày 25 tháng 2 năm 2018 lúc 11 giờ 30, có trên 160 vị ghi danh tham dự thánh lễ này. Khung cảnh của ngôi thánh đường hôm nay khá nhộn nhịp, bên cạnh các ông bà cụ già yếu là những người con, người cháu, có cụ ngồi xe lăn cũng được con cháu đưa đến tham dự thánh lễ. Cha Nguyễn Sơn Miên và cha Trần Hữu Lân cũng nằm trong danh sách của những vị cao niên mừng thượng thọ.



Hình ảnh cảm động nhất trong thánh lễ mừng thượng thọ hôm nay là Đức Nguyên Tổng Giám Mục Alex. Brunett ngồi xe lăn, tuy sức khỏe không được khả quan nhưng khi ngài hay tin giáo xứ có lễ chúc thọ ngài đã đến cùng Đức Giám Mục Phụ tá dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ. Tưởng nên biết, Nguyên TGM Alex. Brunett là vị Giám Mục đã nâng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Seattle lên hàng giáo xứ Thể Nhân qua Sắc Lệnh được ngài ký vào ngày 5 tháng 11 năm 2010 ban hành việc thành lập giáo xứ Thể Nhân vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 trước khi ngài về hưu. Giáo xứ luôn tri ân ngài về sự nâng đỡ người Công Giáo Việt Nam khi ngài ban hành Sắc Lệnh thành lập giáo xứ thể nhân nên Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam nơi đây mới có cơ hội xây dựng một giáo xứ thể nhân khá lớn mạnh như hôm nay.

Xem Hình

Đúng 11 giờ 30, ba hồi chiêng trống ngân vang báo hiệu giờ thánh lễ bắt đầu. Đức Giám Mục Eusebio chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ với sự hiện diện của Đức Nguyên Tổng Giám Mục Brunett trong bộ lễ phục và ngồi trên xe lăn cùng dâng lễ.

Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn gồm quý cụ cao niên và đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn Cecilia hát lễ. Trước khi dâng thánh lễ Đức Giám Mục Eusebio cùng quý cha đã niệm hương dâng lên Chúa lời tạ ơn và niệm nhớ đến các vị cao niên trong giáo xứ có công gầy dựng Cộng Đồng Đức Tin Việt

Nam nơi đây đã qua đời. Thánh lễ chúc thọ người sống cũng là dịp tri ân các vị quá cố với lòng biết ơn theo truyền thống: "uống nước nhớ nguồn" được thể hiện trong nghi thức niệm hương trước khi dâng thánh lễ.



Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ ngõ lời chào đón và cảm ơn Đức Giám Mục Eusebio, ngài nói: chúng con cảm ơn Đức Giám Mục dù bận rộn với bao công việc, nhưng Đức Giám Mục luôn ưu ái và quan tâm đến giáo xứ chúng con nên đã đến cùng chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho các vị cao niên hôm nay, với Đức Cựu Tổng Giám Mục Brunett, ngài nói: giáo xứ chúng con vô cùng cảm ơn sự hiện diện của Đức Cựu Tổng Giám Mục Brunett trong thánh lễ hôm nay, dù sức khỏe không được bình thường nhưng Đức Cha luôn đến với chúng con trong những dịp vui và luôn cầu nguyện cho công cuộc xây dựng ngôi thánh đường của chúng con. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón quý Đức Cha, hai cha Cố Nguyễn Sơn Miên , Trần Hữu Lân và toàn thể quý cụ cùng cộng đồng dâng Chúa. (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay. Thánh Marcô giới thiệu đoạn Tin Mừng mô tả cảnh Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba Tông Đồ Với đoạn tin mừng: "Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ

mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"

Đức Giám Mục Eusebio phụ trách giảng lễ. Mở đầu bài giảng, với nét mặt vui tươi ngài mở đầu bằng câu chuyện vui với câu hỏi thật ý nghĩa: "Đố Ông Bà Anh Chị Em ai biết con gì mà buổi sáng thì đi 4 chân, buổi trưa đi 2 chân và buổi chiều tới lại đi 4 chân. Tất cả đều im lặng trong chốc lát rồi có tiếng cộng từ xa đáp: con người. Đức Giám Mục ân cần giải thích : Vâng, khi con người mới sinh ra thì phải bò 4 chân đó là buổi sáng, khi hết bò thì bắt đầu đi 2 chân, đó là buổi trưa rồi khi về già, xế chiều thì lại đi 4 chân. Con người ai cũng thế. Chúa Giêsu xuống thế cũng mang thân phận con người như chúng ta..." Trong bài giảng khi liên tưởng đến thánh lễ chúc thọ các vị cao niên, ngài cũng bày tỏ niềm vui mừng khi nhìn thấy đông đảo quý cụ ông cụ bà hiện diện trong thánh lễ chúc thọ.

Kết thúc bài giảng là nghi thức xúc dầu chúc lành cho các vị cao niên, quý cụ Ông, cụ Bà mỗi vị tiến lên cung thánh để đón nhận nghi thức xúc dầu trong niềm vui hơn hờ.

Sau lời nguyện kết lễ, cha chánh xứ một lần nữa trân trọng tỏ lòng biết ơn Đức Giám Mục Eusebio, Đức Nguyên Tổng Giám Mục Brunett đã ưu ái quan tâm đến giáo xứ. Hai em thuộc trường Việt Ngữ Đắc Lộ đã lên chúc mừng Đức Giám Mục Eusebio, Đức Nguyên Tổng Giám Mục Brunett, chúc thọ cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân và toàn thể quý cụ cao niên với những lời chúc trân trọng. Sau lời chúc mừng, các thiếu nữ đại diện giáo xứ trao quà tặng đến Đức Giám Mục Eusebio, Đức Cha Brunett, Cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân. Đức Giám Mục Eusebio đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự lớn mạnh của giáo xứ.

Sau thánh lễ là buổi tiệc mừng do giáo xứ chiêu đãi toàn thể quý vị cao niên tham dự thánh lễ. Buổi tiệc mừng có phần văn nghệ do các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn khá phong phú. Cha chánh xứ đi từng bàn để trao tặng tận tay cho từng quý cụ Ông cụ Bà món quà lưu niệm của giáo xứ một cách trang trọng.

Buổi tiệc mừng chấm dứt vào khoảng hơn 3 giờ chiều, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn với niềm vui của mùa Xuân Dệt Ước Mơ.

Nguyễn An Quý